

TIN VĂN CUỐI NĂM NHÂM - TUẤT

của NIU ÓT - LÊ - IÊN

— Số AH gia-tăng thêm 2 người :

- Anh Lê Trọng Bửu, từ CALL qua làm việc tạm với Khu Bảnh, chỗ có chỗ tốt tại City sẽ xin vô.
- Anh Nguyễn Thanh Lâm, mới từ Việt Nam qua chúng 6 tháng, đang học thêm tại University of New Orleans.

— Số nhân-viên VN của City đã gia-tăng thêm 2 người :

Lâu nay tại City of New Orleans đã có 4 anh Tăng, Bảnh, Ân và Trang họp thành nòng-cốt của TCKL tại đây. Vừa rồi City mới tuyển thêm 2 người là :

- Anh Lê Thanh Phong, cựu Tr. tá CB, làm ở ngành TRAFFIC ENGINEERING của SPEET Dept.

- Chị Phong, accounting II, làm ở City Finance.

Anh Phong là thân-hữu gần nhất của nhóm AHCC địa-phương, anh đã phụ giúp cho BPT trong nhiều việc để xuất-bản lá thư số 25 cho kịp mùa.

— AH và gia-đình được khám bệnh miễn phí :

Bác Sĩ Lê Trung Hiếu là bạn thân từ hồi còn ở lớp Trung-Học của AH Huỳnh văn Ân, nay là thân-hữu chung của nhóm AHCC New Orleans. Anh chị Hiếu thường được mời tham dự các tiệc liên-hoan của gia đình Công-Chánh. Bất cứ lúc nào cần, anh Hiếu cũng sẵn-sàng khám bệnh giúp cho các AH và gia-đình.

— Anh chị Ph. đ. Tăng có nhà mới :

Một nhà thầu Mỹ đã thi-hành lệnh khởi-công của TCT vào đầu tháng chín năm 82, qua trung-gian của một hãng Realty, để xây-cát nhà theo mẫu. Hai tháng sau nhà thầu đã hoàn-tất nhũ ý và TCT đã được thúc-đục phải tiếp nhận vì mỗi ngày nhận trễ nhà thầu sẽ lỗ mất có \$100 tiền lời ngân-hàng thôi !

Nhân dịp ăn mừng nhà mới, anh chị Tăng đã mời đông đủ AH và thân hữu đến họp mặt vào đêm Dec. 25 - 82. Năm nay, chung vui Noel tại đây chỉ có ăn nhậu và bốc thăm lãnh quà mà thôi, vì nhiều AH đã nôn-nóng đi về nhà... có chương-trình giải-trí riêng.

— Tổng-Kết v/v thi-cử đồ-đạt :

Trong năm qua, tại New Orleans anh chị em trong gia-đình AH đã đồ-đạt được như sau :

- Anh Lê thành Trang đồ Ph. D. IN Civil ENGINEERING
- Anh Bùi văn Căn và anh Hoàng ngọc Ân đồ M. S. IN ENGINEERING
- Anh Nguyễn thanh Tùng đậu bằng P.E.
- Chị Trương đức Nguyên đậu bằng ASSOCIATE Degree OF DATA PROCESSING
- Chị Nguyễn văn Băng, đậu mới của anh chị Bảnh, đậu bằng B.S. IN ELECTRICAL ENGINEERING.

— Tất niên 1982 tại nhà AH LÊ Thành Trang :

Ngày Dec -31 -82, " dộc - tổ Lee " mời tất cả AH họp mặt tại nhà để nghe anh Ph. đ. Tăng đề-cập v/v chuẩn-bị cho LT AHCC số 25.

Mặc dầu chưa được thấy mặt LT số 23 + 24, anh em cũng đồng ý nên thảo-luận trước các việc để thực-hiện ngay cho đúng các thời-hạn quy-định như sau :

1) - Đúng ngày JAN - 15 - 83 là xong giai-đoạn nạp bài, miễn kiểm-duyet, có gì in này.

2) - Tủ JAN - 15 - 83 phải lên khung, in và gởi đi các
nồi cho xong, để kịp đến tay các AH bốn phương trước Tết
(Feb - 13 - 83)

Như vậy, chỉ trong một thời-gian rất ngắn chừng 15 ngày phải có
đủ các bài đặc-biệt về Tết Quý-Hội... mà phải tự-túc " tự cường "
với khả-năng của New Orleans, vì nếu kêu gọi AH phương xa, chờ
gởi về e không kịp .

" Mỗi người " tình nguyện nhận một việc và hy-vọng ít nhất cũng
làm được " một lần " cho xem được... Ba tháng sau hãy nói chuyện
khác, và có thể sẽ nhường lời cho các bài của những AH bốn phương
gởi về.

* * * * *

Sau buổi họp, anh chị Trang đã mời tất cả AH ở lại dùng tiệc
tất niên với nhóm Người Việt Quốc-Gia mà anh Trang là chủ-tịch
đứng mời. Anh chị em đã được... thêm một lần... thưởng thức các món
ăn đặc-biệt do chị Trang và các chị Tăng, Bành, Ân, Hoành phụ giúp
làm nên. Hôm đó có nhiều hình ảnh rất đẹp đã được ghi lại bằng
máy VIDEO.

NHUNG CANH THU AI HUU (tiếp theo):

Sài-gòn, ngày 18 tháng 9 năm 1982

Kính anh Thí,

Thưa anh, tôi là Thọ làm ở dụng-cụ khu Bắc (sân Tennis) với
anh Bành. Tôi có ra TCKL thăm anh em, được anh Tài kể chuyện
về anh và anh em bên đó và hội Ai Hữu. Tôi hết sức vui
mừng và ca ngợi tinh-thần tương-trợ của anh.
Anh Tr. đình Tài nói nếu tôi có khó-khẩn gì thì viết thư
cho anh, anh sẽ trợ giúp. Tôi mạo muội viết thư này xin anh
giúp đỡ cho tôi, 1 hội viên đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn
đó là tôi đã được nghỉ việc hơn 2 năm nay. Tình trạng kinh
tê hiên giờ như anh cũng biết là rất nặng đối với tôi để
đảm dưỡng 1 vợ và 4 con còn vị thành niên. Tôi có viết thư
cho anh Bành và anh Trang hơn 1 năm rồi nhưng không thấy
trả lời. Thưa anh có phải địa chỉ sau đây là của anh
Bành và anh Trang không?...

c/o 9750 W. Weaton Circle
New Orleans, LA 70127

Nếu trong dịp thuận tiện nào nhớ anh nói hộ với hai anh ấy
một tiếng chắc là có kết quả -

Thật ra anh em lâu ngày viết thư không nói chuyện
gì khác hơn là việc xin xỏ thì chán lắm đây phải không
thưa anh? Nhưng biết làm sao? Mong anh thông cảm cho tui
bên ni.

Xin thật cảm ơn anh trước, kính chúc anh chị và
quý quyến được vạn an và mọi sự như ý.

Kính chào thân ái,

Trần Văn Thọ

TB. Địa chỉ của tôi:
Trần Văn Thọ
26 Nguyễn Văn Thanh
Phường 9, quận Bình Thạnh
T.P. Hồ Chí Minh, Việt Nam